



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังป้อ

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง

หมู่ที่ 3 ตำบลวังป้อ อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เลขที่ E 2/2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังป้อ อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด กลาง (รายละเอียดตามปริมาณงานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังป้อกำหนด) พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร ตำบลวังป้อ อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลาง ของงานในการประมูลจ้างในครั้งนี้เป็นเงิน 2,367,900.-บาท (-สองล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน เก้าร้อยบาทถ้วน-) องค์การบริหารส่วนตำบลวังป้อขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการดังกล่าว ข้างต้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย อื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังป้อ

/...6. ผู้ประสงค์

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 947,160.- บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน -) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซื้อถือ

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ (หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและเข้ารับฟังคำชี้แจงตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารับทราบรายละเอียดแล้ว)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ทำการอำเภอหนองบัว (ชั้น 2) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลฯ ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ

กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง (รายละเอียดตามปริมาณงานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางของงานในการประมูลจ้างในครั้งนี้เป็นเงิน 2,367,900.-บาท (-สองล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท (-สามพันบาทถ้วน-) ได้การคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ระหว่าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์
WWW.locaithai2.org/wangbo/home หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5687-9540 ถึง 1 ต่อ 11 ในวัน
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายพยุร ไชยชน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ